

Số: /KCN-LĐ

Bắc Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2022

V/v thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các KCN

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN, cho thấy đa số doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài làm việc đã được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động hoặc xác nhận lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động đầy đủ cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp từ lâu, gia hạn visa ngắn hạn nhiều lần nhưng chưa làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; có doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng lao động người nước ngoài chưa đúng quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng lao động tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ; Văn bản số 12/KCN-LĐ ngày 06/01/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về nhập cảnh và quản lý lao động người nước ngoài; Văn bản số 294/KCN-LĐ ngày 22/3/2022 về việc triển khai, hướng dẫn một số nội dung về nhập cảnh và quản lý sử dụng lao động nước ngoài;

2. Chỉ được phép cho người lao động vào làm việc khi đã được cấp GPLĐ hoặc xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ theo quy định; đối với lao động ngắn hạn sang làm việc hoặc xử lý sự cố kỹ thuật chỉ được phép làm việc tại doanh nghiệp đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

3. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để cấp GPLĐ hoặc xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại doanh nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện cấp GPLĐ, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ, không có nhu cầu làm việc tại doanh nghiệp thì đề nghị xuất cảnh, về nước theo quy định của pháp luật.

Giao Phòng Quản lý Lao động theo dõi, quản lý chặt chẽ số lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban xử lý nghiêm các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, LĐ.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Ngọc